

# Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชชา” ปลุกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกำลังสำคัญของสังคมคือ เยาวชน เพื่อทำให้เกิดความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ในการจัดงานครั้งนี้ จึงได้นำเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา จังหวัดนนทบุรีดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ปลุกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่าน กิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ เริ่มจากภายในสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์สู่ภายนอกสถานศึกษา เมื่อปลุกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการ ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง จะทำให้เป็นการปลุกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่โรงเรียน ปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมไร้ขยะ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมจากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ อาทิเช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด, กิจกรรมเทิดพระเกียรติจากศาสตร์แห่งพระราชชา โดยกลุ่มครูอาสา ให้เบ็ดเตล็ดกว่าให้ปลา, เครือข่าย ตลาดสีเขียวโดยมูลนิธิ เอ็มโอเอไทย, กิจกรรมพิเศษจากกลุ่ม Pakdon, กลุ่มปันกันกรีน, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ YSF (Young Smart Farmer), ข้าวออร์แกนิกจาก กลุ่มธรรมธุรกิจ รวมถึงผักปลอดสารพิษจาก สวนผักทุ่งดินดำ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนนนทบุรี และร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้หลากหลาย ภายใน “กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ได้ฟรี ระหว่างวัน 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.